

**Trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Phường Phúc Lợi và thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên có người thân là thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng.**

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban giám hiệu trường THCS Lê Quý Đôn đã tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Phường Phúc Lợi- Quận Long Biên và thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên có người thân là thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng.





Giữa những ngày tháng Bảy lịch sử, mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi xúc động ôn lại những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc, hướng lòng mình về những người con đã viết nên những trang sử bi tráng của dân tộc Việt Nam. Đó chính là những anh hùng liệt sỹ đã dâng hiến máu xương, tô thắm cho màu cờ Tổ quốc. Hòa trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sỹ, tiếp nối truyền thống “*Uống nước nhớ nguồn*”, “*Đời đời biết ơn các anh hùng liệt sỹ*” của dân tộc, tập thể CBGV, NV và học sinh trường THCS Lê Quý Đôn thành kính thấp nén nhang thơm dâng lên hương hồn các liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Phúc Lợi- nơi yên nghỉ vĩnh hằng của những người anh hùng, những người con ưu tú của quê hương Phúc Lợi.





Cũng trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày lễ trọng đại của dân tộc, đại diện lãnh đạo nhà trường, đại diện các tổ công đoàn: đồng chí Khúc Thị Thanh Hiền, đ/c Trần Thị Huyền, đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình... đã tới thăm hỏi, trao những phần quà của nhà trường và Công đoàn tới các gia đình cán bộ, giáo viên nhân viên có người thân là thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong dịp này, Ban chấp hành Công đoàn, nhà trường đã dành tặng 02 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách.



Đến thăm các gia đình chính sách, các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe cũng như cuộc sống của các thân nhân của gia đình chính sách; đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh xương máu của các gia đình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Các đồng chí đã chia sẻ và bày tỏ mong muốn mỗi thành viên trong gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.



Hoạt động thăm hỏi của Công đoàn và nhà trường không chỉ phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà còn thể hiện tấm lòng tri ân tới các liệt sỹ, những người có công với cách mạng mà còn là sự quan tâm động viên của Công đoàn nhà trường tới đời sống công đoàn viên trong những ngày Lễ trọng đại của đất nước. Thông qua các hoạt động này đã phần nào làm vơi đi những nỗi đau cho các gia đình chính sách đồng thời tô thắm thêm truyền thống "***Uống nước nhớ nguồn***", "***Đời đời biết ơn các anh hùng liệt sỹ***" của dân tộc Việt Nam.

**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**

